

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม Awareness Security

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมอายุรักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานรัฐมนตรี	
๑ นางจิรวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒ นางสาวกมลทิพย์ เผ่าทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
๑ นางรัชนี ชุนเจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒ นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓ นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔ นางสาวเฉลิมรัตน์ อิมมกุลกิจ	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ
๕ นางณัฐชมา มานะกิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๖ เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๗ นางพนิดา ศิริรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๘ นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
๙ นางสาวประภาพร จันทร์นฤทัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๐ นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๑ นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๒ นายปิยะภัทร ไชยสาม	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๑๓ นายเชาวลิต บุญยภูษิต	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๑๔ นายชาติตรี อัฐฐปฏิพันธ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๑๕ นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑๖ นายอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑๗ นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๘ นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๙ นางเกยุรา ไชยนาพงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒๐ นางอุษา ศรีภัทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๑ นางสาวสุนารี สิริกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
๒๒	นายมานพ จงเจริญใจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๓	นางบุษกร เณรสูงเนิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒๔	นางอริน เกียรติสถิตกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๕	นางสาวเบญจา กลิ่นคำหอม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๖	นายประทีป สร้อยนาค	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๗	นางสาวกัลยาณี วรรณบุตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๘	นางสาวจันทร์ทิมา เอื้ออารีย์สินสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๙	นายสุรเชษฐ์ ช่วยไธสง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๐	นางอัมมิตา จิตตคาม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๑	นางสาวกฤติยา แก้วสุขโข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๒	นางลัดดา สุโขบล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๓	นายปริญญา ปรีดียานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๓๔	นายมาฆฤกษ์ เกียรติก้อง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๕	นางสาววิษุตา ด่านพรประเสริฐ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๖	นายมานพ เณรสูงเนิน	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
๓๗	นางสาววลัยพันธ์ ปรีดาภิรมย์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๘	นายสมพร สะตะพันธ์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
๓๙	นายบุญลือ จิตตคาม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
๔๐	นายประยัติ มะลิวัลย์	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
กรมตำรวจ		
๑	นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล	ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๒	นายพรชัย ควรประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	นายนาวิน บุญเลิศ	นักวิชาการภาษาต่างประเทศชำนาญการ
๔	นางภารดี สุวรรณรัตน์ศรี	เจ้าหน้าที่จัดประชุมชำนาญการ
๕	นางสาวอัจฉรา ชมกลิ่น	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
กรมบัญชีกลาง		
๑	นางรัตนภรณ์ อัสวานภาพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒	นางอรุณา สุโมตยกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาวอนินทิตา ไทยบัณฑิตย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔	นางสาวรพีพร จินะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
กรมศุลกากร	
๑	นางสาวสำรวย นุ่มศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาวจิราพร กาญจนมนตรี นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
๔	นางอภิญญา ฉ่ำเอี่ยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕	นางสาวโศรณี ไชยรบ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
๖	นางสาวจรีรัตน์ เกตุประดิษฐ์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๗	นางสาวชุตินา คล่องสำราญ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
๘	นางสาววรรณภา ชเลตานันท์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๙	นายชวณ แสงศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน
๑๐	นางสาวภรณ์ วรรณสูตร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๑๑	นายศิวชาติ ฉัตรศรีสตรัย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๑๒	นายศักรินทร์ บวรรุ่งสิริกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
๑๒	นายธีรยุทธ์ อารยรุ่งโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๑๔	นางสาวทิพย์พาวรรณ เพิ่มพูน นิติกรปฏิบัติการ
๑๕	นางสาวณัฐสุดา ศิริเพชร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๑๖	นางสาวสุทธอร บุรณ์เจริญ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๑๗	นายณัฐพล ธนานุวัฒน์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๑๘	นางสาวชื่นชนนี เจริญเจริญ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๑๙	นายสัญญา วรรณศรี นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
๒๐	นางสาวสุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
กรมสรรพสามิต	
๑	นางกนกภรณ์ อินไชย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๒	นางวิไลลักษณ์ เตือนใจตน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๓	นายสุพรชัย กลิ่นพุ่ม เจ้าหน้าที่งานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
๔	นางรัชณี โพธิ์ดง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๕	นางศศินันท์ ศรีณวณิชย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
๖	นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
๗	นายปราโมทย์ สุ่มงคลานุรักษ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๘	นางไพลิน ใจธรรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๙	นายจักรกฤษณ์ จันท์สุข นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
กรมสรรพากร		
๑	นางสาวพัชชา พงศ์กীরติยุต	รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
๒	นางสาวศศกร ปัทมวิภาต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
๓	นายสิริชัย เวคะท	นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
๔	นายกิตติคุณ เข็นสาส์น	นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
๕	นางสาวสุรีย์พรรณ นามพิกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
๖	นางสาวจุฬารัตน์ คำสีลา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
๗	นางธัญพร ตันติยวงศ์	นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ
๘	นางสาวโสภิตา กลายเพท	นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
๑	นางศศิพันธุ์ พรรณรายณ์	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๒	นางสาวบุณชรีก์ โฆษิตานุกฤตี	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
๓	นางสาวณมตา เต่นพงศ์สันต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๔	นายฉัตรเฉลิม องอาจจานศาล	เศรษฐกรปฏิบัติการ
๕	นายลิขิต ยังกง	เศรษฐกรปฏิบัติการ
๖	นางอรพินท์ สิริเขียว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๗	นางสาวพิมลชญา สุขโข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๘	นายสุขุมภัทร จุฬวรรณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
๑	นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	นายณัฐวุฒิ สมภารเพียง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓	นายโชคชัย อภัยโส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
๑	นางสาวยอดเยวามาลย์ สุนทรพันธุ์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารการชำระหนี้